



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ẢNH
TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN

(Thứ ba, Ngày 18 tháng 06 năm 2024)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Người Đưa Tin đăng tải các tin, bài:

+ **Đam mê nuôi tôm, người phụ nữ Bến Tre nay kiếm cả trăm triệu/ngày**

Bắt đầu nuôi tôm từ những đầu năm 2000, người phụ nữ này đã có thu nhập “khủng” và trở thành một thành viên của hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre. (Tác giả: **Phúc Minh**, 18/06/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Công An Nhân Dân đăng tải các tin, bài:

+ **Đề nghề nuôi lồng bè thủy sản ở Phú Yên phát triển bền vững**

Nằm ở vùng duyên hải khu Nam Trung Bộ, tỉnh Phú Yên có bờ biển dài 189km với nhiều đầm, vịnh, vũng nên giàu tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế biển, trong đó có nuôi trồng thủy sản (NTTS) với hai vùng tôm, cá nổi tiếng nằm trong vịnh Xuân Đài ở phía Bắc và vịnh Vũng Rô ở phía Nam. (Tác giả: **Việt Tường**, 18/06/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ **Cách duy trì chất lượng nước để tôm luôn đạt trạng thái tối ưu**

Cách duy trì chất lượng nước để tôm luôn đạt trạng thái tối ưu Trong nghề nuôi tôm, việc duy trì chất lượng nước tốt là yếu tố then chốt quyết định đến sức khỏe và năng suất của tôm. Người nuôi tôm luôn đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến môi trường nước ao nuôi. Những biến đổi nhỏ trong chất lượng nước có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tôm. Chính vì vậy, việc hiểu và duy trì các chỉ số nước ở mức tối ưu là điều cần thiết để đảm bảo tôm phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao. (Tác giả: **Mây**, 18/06/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ **Tiết kiệm và hiệu quả từ mô hình nuôi cá trong thùng nhựa tại nhà**

Mô hình nuôi cá trong thùng nhựa tại nhà đang trở thành xu hướng phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Với những lợi ích về kinh tế và môi trường, phương pháp này mang lại một cách tiếp cận mới, hiệu quả và tiết kiệm cho những ai muốn tự cung tự cấp thực phẩm sạch ngay tại nhà. (Tác giả: **Phan Tấn Đạt**, 18/06/2024). [Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Kiên Giang đăng tải các tin, bài:

+ 8 tội danh vi phạm khai thác thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 12-6, Tòa án nhân dân tối cao công bố Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Theo nghị quyết này, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 8 hành vi sau: (Tác giả: **Đức Bình – Thanh Tùng**, 18/06/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Tin Tức đăng tải các tin, bài:

+ Trà Vinh: Nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tỉnh Trà Vinh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU để phát triển ngành thủy sản bền vững. (Tác giả: **Thanh Hòa**, 18/06/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Sức Khỏe Đời Sống đăng tải các tin, bài:

+ Ngư dân gặp khó vì tàu khai thác thủy sản trái phép gần bờ

Trước tình trạng tàu khai thác thủy sản trái phép gần bờ, sử dụng giã cào để đánh bắt gây ảnh hưởng đến tài nguyên, ngư cụ của ngư dân, cơ quan chức năng ở Quảng Trị tiến hành kiểm tra, đẩy đuổi cũng như xử lý nhiều trường hợp vi phạm. (Tác giả: **Hoàng Dũng**, 18/06/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Quảng Trị đăng tải các tin, bài:

+ Cảng cá Cửa Tùng bị bồi lấp gây khó khăn cho khai thác hải sản

Thời gian gần đây, do nhiều nguyên nhân khác nhau, luồng lạch vào cảng cá Cửa Tùng đã bị bồi lấp nghiêm trọng dẫn đến các tàu cá có chiều dài trên 15 m không thể cập cảng mà bắt buộc phải dùng thuyền nhỏ trung chuyển hải sản khai thác. Điều này không chỉ gây khó khăn cho ngư dân mà còn ảnh hưởng đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). (Tác giả: **Lê An**, 18/06/2024).[Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Tin Tức đăng tải các tin, bài:

+ Giá tôm nguyên liệu ở Bến Tre giảm mạnh

Hiện nay, giá tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp tục giảm sâu khiến người nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao ở các địa phương ven biển gặp khó trong việc đầu tư mở rộng diện tích nuôi. (Tác giả: **Công Trí**, 18/06/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Kinh Tế Đô Thị đăng tải các tin, bài:

+ Xuất khẩu tôm đối diện nhiều thách thức

Từ đầu năm 2024 đến nay, kim ngạch xuất khẩu tôm tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, nhìn tổng thể ngành tôm vẫn đang đối diện nhiều thách thức, đòi hỏi sự thích ứng cao hơn của các doanh nghiệp. (Tác giả: **Tùng Nguyễn**, 18/06/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Đầu Tư đăng tải các tin, bài:

+ Các thị trường lớn của ngành thủy sản đang hồi phục

Dù chưa bứt phá mạnh mẽ, nhưng nhìn chung, các thị trường lớn của ngành thủy sản đã có tín hiệu hồi phục cả về nhu cầu và giá nhập khẩu. (Tác giả: **Hoài Thương**, 18/06/2024). [Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Biên Phòng đăng tải các tin, bài:

+ Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân

Thời gian qua, tình trạng tàu cá của ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Định đã giảm rõ rệt. BDBP tỉnh đã tích cực phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và có những biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy lùi và quyết tâm chấm dứt hoàn toàn tình trạng trên. (Tác giả: **Thanh Bình**, 18/06/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ Đưa ra xét xử vi phạm về chống đánh bắt thủy sản trái phép ngay từ 1/8

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, đây là việc đau lòng nhưng nếu không mạnh tay thì không gỡ được “thẻ vàng” đối với thủy sản xuất khẩu vào EU. Ngược lại, nếu xử đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ thì Việt Nam có cơ hội gỡ được “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5 của EC dự kiến vào tháng 9-10 tới. (Tác giả: **Văn Kiên**, 18/06/2024). [Xem chi tiết](#)